

# คู่มือชีวิต

โดย จี.คริสเตียน ไวซล

จาก พระคริสตธรรมประทีป เล่มที่ 52 กรกฎาคม – กันยายน 1962

ปัญหาสำคัญที่สุดสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนแล้วจริง ๆ จะต้องเผชิญก็คือการเลือกสามี หรือ ภรรยาให้ถูกต้องและเหมาะสมจริง ๆ ไม่มีครั้งใดในชีวิตที่ท่านจะต้องรับคำแนะนำจากพระเจ้ามากเท่าครั้งนี้ เป็นการนำเส้าสลัดใจสักเท่าใดที่หนุ่มสาวพากันตัดสินใจดำเนินชีวิตคู่กับคนที่มิทศนะไม่ลงรอยกันในเรื่องสำคัญที่สุดคือศาสนา

และที่น่าเศร้าที่สุดก็คือคนที่พระเจ้าทรงเรียกให้ทำงาน ในหน้าที่เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดของพระองค์ แต่ปรากฏว่าคนหนุ่มสาวบางคนได้ตัดสินใจเลือกคู่มือชีวิตของตนกับบุคคลที่ไม่ยอมร่วมทำงานของพระเจ้าเลย บางทีชีวิตสมรสของคนหนุ่มสาวบางคู่ต้องถูกแยกออกจากวิถีทางของพระเจ้าอย่างเด็ดขาด เนื่องจากความไม่เต็มใจแห่งคู่มือชีวิตของตนที่ไม่เดินตามพระเจ้า เรื่องในพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของซิมโชนกับนางคะลีลา ซิมโชนได้พลาดจากการรับพระพรของพระเจ้าไปอย่างใหญ่หลวง และบั้นปลายของชีวิตซิมโชนต้องประสบกับความระทม ก็เนื่องจากหลงรักหญิงที่เป็นศัตรูจนใจห้าวไม่ขึ้น การที่รักหญิงผิดด้วยยอมประสบหายนะอย่างใหญ่หลวง

## จงคอยฟังคำสั่งของพระเจ้า

ประการแรก หนุ่มสาวทั้งหลายพึงคอยทำและฟังคำสั่งของพระเจ้าในการเลือกคู่มือชีวิตของตน สดุดี 37:35 “จงวางใจในพระยะโฮวา และประพฤติกการดี จงอาศัยอยู่ที่แผ่นดิน หาเลี้ยงชีพด้วยความซื่อสัตย์ จงยังใจให้ชื่นชมโยพระยะโฮวาและพระองค์จะทรงโปรดประทานให้ตามที่ใจปรารถนานั้น จงมอบทางประพฤติกการดีของคุณไว้กับพระยะโฮวา แลจงวางใจในพระองค์ด้วย และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จดังประสงค์”

พระสัญญาข้อนี้คลุมไปถึงสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตคริสเตียนหลายประการ แต่เป็นคำสัญญาที่ดีที่สุดสำหรับการเลือกคู่มือชีวิตหากท่านไว้วางใจพระเจ้าในเรื่องการเลือกสามีหรือภรรยา พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมคู่มือที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด หากท่านจะรู้สึกชื่นชมยินดีและต้องการที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงประทานคู่มือชีวิตของท่านให้เป็นรางวัลสำหรับดวงใจของท่านซึ่งท่านปรารถนาและคู่มือคนนี้จะรักท่านราวกับดวงใจของเขาเอง และท่านเองก็จะรักตอบเขาอย่างสุด

หัวใจเหมือนกัน      นี่ต้องขึ้นอยู่กับหลักที่ว่าท่านจะต้องอุทิศตัวของท่านไว้กับพระเจ้าและวางใจว่าพระเจ้าจะทรงจัดการเรื่องการแต่งงานของท่าน โดยตลอด และพระเจ้าจะทรงกระทำสำเร็จเรียบร้อยดีเสมอ

อย่าให้ความรักใคร่ตามธรรมชาติของท่านเร่งเร้าให้ท่านแต่งงานมนุษย์ที่มีเพศตรงกันข้ามกับท่าน ท่านได้อธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าในเรื่องการสมรสหรือไม่? โปรดจำไว้ว่าเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องยาวนานมากสำหรับชีวิตคู่ เราจะไม่ทำลายชีวิตสมรสให้แตกสลายจนกว่าพระเจ้าจะทรงอนุญาตให้ความตายมาพรากจากกันไป การหย่าร้างให้ขาดจากการเป็นสามีภรรยาไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าแน่ ๆ การหย่าร้างเป็นกิจกรรมของซาตาน และเป็นสิ่งชั่วร้ายซึ่งคริสเตียนไม่พึงกระทำ หากท่านสมรสอย่างเหมาะสมถูกต้องตั้งแต่แรก ๆ ก็จะไม่ต้องคำนึงถึงการหย่าร้างเลยเท่าที่เห็นได้ชัดในเมื่อคู่แต่งงานจะหย่าร้างกัน ทั้งสองคนก็ยอมรับว่าเขาแต่งงานผิดจึงได้หย่าขาดจากการเป็นคู่สามีภรรยา แต่การหย่าร้างไม่ใช่วิธีการของการแก้ไขชีวิตสมรสที่ผิด ๆ เช่นนั้นให้ถูกต้องได้ การหย่าร้างเป็นปัญหาใหม่ที่เข้ามาเพิ่มให้มาขึ้นอีกปัญหาหนึ่งแทนที่จะแก้ไขปัญหาเก่า ๆ

### **คริสเตียนควรสมรสกับคริสเตียนด้วยกันเท่านั้น**

เราจะแต่งงานกับคนชนิดไหนดี? ประการแรกคนที่ท่านจะสมรสด้วย จะต้องเป็นคริสเตียนเหมือนกันกับท่าน จะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับตัวท่านไม่ได้ที่พระเจ้าจะอนุญาตให้ท่านสมรสกับคนที่ไม่ใช่คริสเตียน แม้ท่านอยากสมรสกับบุคคลนั้น ๆ อย่างมากเพียงไรก็ตาม พระคริสตธรรมคัมภีร์บอกว่า “อย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ” (2 โครินธ์ 6:14) เมื่อท่านฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าในข้อนี้ท่านจะเสียใจตลอดไป จงตัดสินใจเรื่องนี้ให้เข้มแข็ง จงบอกกับคู่อรักในข้อนี้ให้แจ่มแจ้งชัดเจนว่า จะสมรสกันไม่ได้จนกว่าเขาจะเป็นคริสเตียน จงระวังในตอนนี้อย่างคนมักปลอบใจตัวเองและอ้างข้อแก้ตัวว่าเมื่อสมรสแล้วเขาจะเป็นคริสเตียนท่านจะสามารถบอกได้ก่อนเสมอว่าคนที่จะมาเป็นคู่ของท่านนั้นเขาเต็มใจจะเป็นคริสเตียนหรือไม่? และจะต้องมีบทพิสูจน์เสมอว่า ใครเป็นคริสเตียนแท้หรือเป็นคริสเตียนปลอม อย่าสมรสกับคนใดที่ท่านไม่สามารถร่วมใจอธิษฐานกับเขาได้ก่อนทำการสมรส ทั้งหญิงและชายจะต้องเดินตามกฎนี้ หากท่านได้เดินตามหลักการณ์นี้ ท่านจะไม่เสียใจตลอดชีวิตสมรสของท่าน

### **ต่างคนต่างร่วมทางชีวิต**

ประการที่สาม คนที่ท่านจะสมรสด้วยจะต้องรู้สึกว่ทั้งคู่จะต้องเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ไปในแนวทางชีวิตเดียวกันกับท่าน เป็นเรื่องน่าสลดใจอย่างมากแท้ ๆ ที่คริสเตียนตัดสินใจกับคนคริสเตียนด้วยกันแต่ฝ่ายหนึ่งปฏิเสธไม่ยอมเดินในทางชีวิตที่เลือกไว้ ในแนวเดียวกัน หากชายหนึ่งคนใดถูกพระ

เจ้าทรงเรียกให้เป็นนักเทศน์ทำงานของพระเจ้า แล้วไปแต่งงานกับหญิงที่ไม่ยอมตนเป็นภรรยาของนักเทศน์ก็เป็นเรื่องที่น่าสลดใจสักเพียงใด ถ้าพระเจ้าทรงเรียกท่านทำงานอย่างหนึ่ง แล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะจัดหาคู่ให้แก่ท่านชนิดที่ร่วมงานกับท่านไม่ได้ พระเจ้าไม่เป็นต้นเหตุแห่งความวุ่นวาย คู่สมรสจะต้องมีความคิดเห็นและชอบสิ่งที่เดินไปแนวเดียวกันได้ โดยเฉพาะในเรื่องจิตวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้า

## พึงระวังตัว

สำหรับสุภาพสตรีคริสเตียน ถ้าบุรุษที่เป็นคริสเตียนไม่ได้แสดงความเคร่งครัดกตัญญูต่อพระเจ้า และไม่แสดงการเคารพนับถือตัวท่านขณะที่ยังเป็นคู่รักกันแล้ว ชายผู้นั้นจะแสดงอาการเช่นนั้นให้ท่านเห็นเมื่อแต่งงานแล้ว มากหรือน้อยให้ท่านระวังตัว อย่าอนุญาตให้ชายหนุ่ม “ลวนลาม” ในเมื่อท่านยังไม่แน่ใจว่าจะแต่งงานด้วยหรือไม่ แม้ว่าหมั้นกันแล้วด้วยแหวนหมั้นก็กระตือรือร้นใจเขาล่วงเกิน “อธิปไตย” ของท่านหาได้ไม่ เพราะอาจเกิดเหตุสุดวิสัยจำเป็นที่จะแต่งงานกันไม่ได้ ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเสียหายแน่นอน ข้อนี้หญิงพึงสังวรณในใจหนัก ในระหว่างระยะการหมั้นจงยึดหลักศีลธรรม และการล่วงเกินที่เกินขอบเขต ชายคริสเตียนที่เคารพตนเองพึงสังวรณเสมอว่า จะเคารพสิทธิที่หญิง พึงสงวนในร่างกายของหญิง ชายที่ไม่รู้จักเคารพหญิง จงให้หญิงนั้นปลื้มใจและอยู่ห่างไกลจากเขา เพราะเขาเป็นชายชนิดที่เป็นอันตรายมาก

## จงสุภาพ

หญิงที่ดีย่อมรู้จักแต่งกายและวางท่าทางให้สุภาพเสมอ อย่าแต่งตัวชนิดที่ทำให้ตัวเองกลายเป็นเหยื่อของใจชายให้ทำผิด หญิงบางคน (รวมทั้งหญิงคริสเตียนด้วย) บางครั้งแต่งกายชนิดที่ทำให้ชายเกิดอารมณ์วูบวาบ จนเขารั้งสติไม่ได้ฉะนั้น การคุยและสนทนากับคู่รักระหว่างที่ยังไม่สมรส หญิงพึงระมัดระวังการแต่งกายและกิริยาท่าทางของตนทุกกระยะ

## ให้รักษาความบริสุทธิ์

การร่วมสมรสก่อนแต่งงานเป็นความบาป และเป็นสิ่งที่ผิดไม่ว่าในกรณีใด ๆ เพราะเมื่อร่วมสมรสกันแล้วอาจไม่ได้แต่งงานกันเลยก็ได้ ฉะนั้นอย่าให้การกระทำของเราเป็นเครื่องทดลองความใคร่กันและกัน พระคริสตธรรมคัมภีร์มีคำหนึ่งที่สอนไว้ว่า “ลามกมลทิน” การล่วงเกินกันชนิดนี้ไม่เพียงแต่ขัดแย้งต่อบทบัญญัติของพระเจ้าเท่านั้น แต่เป็นการทำให้ความรู้สึกของหญิงชายทั้งคู่ซึ่งมีต่อกันเป็นการสะเทือนใจหลังจากการแต่งงานแล้ว หญิงชายที่มีความรู้สึกสูงจะไม่สบายใจเลยที่จูงมือกันเข้าพิธีสมรสหลังจากพรหมจารีหรือความบริสุทธิ์ในเรือนร่างของตนต้องสูญเสียไปไม่มีหญิงใดเลยจะรู้สึก

ตื่นตื่นยินดีกับการสมรสกับชายที่ตัวเองได้มอบทุกอย่างทุกอย่างในร่างกายเธอให้แก่ชายนั่นจนหมดสิ้นแล้ว ความชื่นชมยินดีอันแท้จริงของการสมรสนั้นไม่มีความหมายเลย ไม่มีอะไรที่จะหวานฉ่ำ และชื่นหัวใจเท่ากับวันที่คู่สมรสได้มอบความบริสุทธิ์ให้กันและกันในวันสมรส แต่หากว่าทั้งสองคนได้ทำผิดพลาดไปแล้วก็ไม่มียะไรดีที่สุดในที่สุดเท่ากับการแต่งงานกันทันที และทั้งสองจะต้องจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อกันจนตลอดชีวิต แต่รสหวานแห่งชีวิตสมรสจะหวานฉ่ำขึ้นใจกว่าถ้าหากจะเก็บไว้ให้ “สุก” ในระยะก่อนแต่งงาน ถ้าหากผลไม้มันจะ “ชิงสุกก่อนห่าม” ก็อาจเปรี้ยวหรือห่วยหวานกันเปรี้ยวได้ในภายหลัง

และนอกจากนั้นก็มีบางคน เฉพาะหญิงบางประเภทจะ “เร่” มากเกินไป คืออยากจะแต่งงานแทบใจจะขาด ฉะนั้นจึงได้สามีประเภท “เก็บตก” คนไหนก็ได้ขอให้กลายเป็นชายก็เป็นสามีได้ทั้งนั้น แต่มีหญิงอีกประเภทหนึ่งที่บอกว่า “ดิฉันเป็นสาวแก่ “จิ้นคาน” ก็ดีกว่าที่จะแต่งงานเช่นนั้น”

ถ้าหากว่าท่านไม่สามารถไว้วางใจพระเจ้าที่จะหาสามีชนิดดี ๆ และเหมาะสมกับท่านสักคนหนึ่งแล้วไซ้ ท่านก็ไม่มีทางเลือกพอว่า พระเจ้าจะทรงช่วยให้ท่านมีชีวิตอย่างมีความสุขหลังจากสมรสแล้ว ถ้าท่านต้องการคู่ พระเจ้าจะจัดหามาให้แก่ท่าน แต่โดยมากการสมรสที่ผิด ๆ มักเกิดจากการรีบร้อนมากกว่าอย่างอื่น หนุ่มสาวมักไม่ค่อยอยากคอยทำให้พระเจ้าหาคู่ให้ เขามักเลือกเอาเองและก็เสียใจหรือไม่ก็เลิกกันแล้วหาใหม่ ซึ่งคริสเตียนไม่พึงกระทำ การสมรสที่มีความสุข และบ้านที่มีความร่มเย็นเป็นการชมสวรรค์ล่วงหน้า แต่การสมรสที่ไร้สุขก็รบกวนตัวเอง.

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 50 ฉบับที่ 266 มกราคม – กุมภาพันธ์ 1999, หน้า 66-67.